

VPBank tiên phong số hóa sản phẩm gia tăng thịnh vượng cho doanh nghiệp

15:06 12/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Hiện nay, VPBank tiếp tục củng cố vị thế là ngân hàng tạo ra hệ sinh thái tài chính số khép kín, mang đến cho khách hàng doanh nghiệp hành trình trải nghiệm số hóa hoàn toàn từ khâu phê duyệt, giải ngân và sau giải ngân.

VPBank tiên phong số hóa sản phẩm gia tăng thịnh vượng cho doanh nghiệp. Là ngân hàng tiên phong về chuyển đổi số, VPBank đã quyết liệt số hóa toàn diện tạo ra nhiều sản phẩm tài chính ưu việt với công nghệ tiên tiến nhất mang đến giá trị thịnh vượng cho doanh nghiệp.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, giúp các ngân hàng nâng cao hiệu quả quản trị vận hành, gia tăng năng lực cạnh tranh đồng thời phát triển mạng lưới khách hàng. Ngay từ thời kỳ dịch bệnh Covid-19, xã hội thực hiện giãn cách, hoạt động giao dịch ngân hàng bị gián đoạn, VPBank là nhà băng tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số, tạo ra nhiều sản phẩm tài chính công nghệ để khơi thông dòng vốn cho các doanh nghiệp SME.

Hiện nay, VPBank tiếp tục củng cố vị thế là nhà băng hàng đầu khi tạo ra hệ sinh thái tài chính số khép kín, mang đến cho khách hàng doanh nghiệp hành trình trải nghiệm số hóa hoàn toàn từ khâu phê duyệt, giải ngân và sau giải ngân.



Giải ngân Doanh nghiệp 100% Online

VỐN VỀ LIỀN TAY

Click
GIẢI NGÂN NGAY

- Thủ tục 100% Online
- Đáp ứng đa dạng nhu cầu vốn
- Giải ngân ngay trong ngày
- Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí và nhân lực



VPBank tiên phong số hóa sản phẩm gia tăng thịnh vượng cho doanh nghiệp.

Quy trình phê duyệt giảm lược tối đa nhờ số hóa

Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, mức tiêu thụ hàng hóa yếu, doanh thu sụt giảm, nhu cầu vốn lưu động càng trở nên cấp thiết với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Việc phê duyệt hồ sơ nhanh chóng, cấp vốn kịp thời sẽ là đòn bẩy để các doanh nghiệp bắt tốc, lấy lại đà tăng trưởng phục hồi. Chuỗi sản phẩm tài chính như thấu chi online, micro plus online, Tái cấp online, race app của VPBank là giải pháp tài chính thông minh, giúp các SME tháo gỡ khó khăn về dòng vốn lưu động, mua sắm thêm nhiều tài sản giá trị phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh.

Thấu chi online là giải pháp tài chính đột phá giúp hành trình tiếp cận vốn của doanh nghiệp được nhanh chóng, dễ dàng hơn. SME không cần phải có tài sản đảm bảo, tốn thời gian với thủ tục giấy tờ mà chỉ cần chứng minh lịch sử dòng tiền tốt là sẽ được VPBank cấp vốn tín chấp lên tới 500 triệu đồng. Đặc biệt thời gian phê duyệt hồ sơ linh hoạt, chỉ trong vòng 2h đồng hồ.

VPBank cũng dành đặc quyền tín dụng cho những doanh nghiệp có tài sản đảm bảo qua dịch vụ Micro Plus Online. Với dịch vụ này, khách hàng được cấp hạn mức lên tới 10 tỷ đồng với thủ tục hồ sơ trực tuyến. Hiện tại, VPBank cũng đang là ngân hàng duy nhất trên thị trường cung cấp sản phẩm vay thế chấp online. Đặc biệt, ngân hàng chấp thuận cho doanh nghiệp thế chấp đa dạng:

giấy tờ có giá do VPBank phát hành, bất động sản, các phương tiện vận tải bao gồm xe đầu kéo, sơ mi rơ moóc...

Cùng với thấu chi online và micro plus online, VPBank còn triển khai dịch vụ tái cấp online hỗ trợ khách hàng đã có hạn mức tín dụng tại VPBank. Theo đó, khi hiệu lực hạn mức hết hạn, hệ thống VPBank sẽ tự động sàng lọc sơ bộ và gửi thông báo cấp lại hạn mức. Nếu khách hàng có nhu cầu chỉ cần đăng nhập vào hệ thống SME Connect để nghị tái cấp, hồ sơ đáp ứng tiêu chí sẽ được phê duyệt tự động, khách hàng chỉ cần xác nhận thông tin, ký số và nhận vốn.

Ngoài ra, dịch vụ cho doanh nghiệp vay mua ô tô online - race app còn mang đến cho doanh nghiệp cơ hội được sở hữu xe nhanh gọn. Doanh nghiệp được nhân viên kinh doanh tại các cửa hàng trưng bày xe hỗ trợ các thủ tục vay trực tuyến mà không cần đến ngân hàng, thời gian phê duyệt chỉ khoảng 5 phút khi đáp ứng đủ thủ tục. Đặc biệt khi vay mua ô tô online, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi hơn vay thông thường.

Giải ngân tức hành

Đẩy nhanh thời gian giải ngân nhanh sẽ giúp doanh nghiệp có vốn tức thì, chủ động nắm bắt thời cơ trong kinh doanh. Do đó, giải ngân online của VPBank trở thành giải pháp ưu việt, nhanh chóng ghi điểm với khách hàng từ năm 2021 khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra. Với dịch vụ này, khoảng cách địa lý hay thời gian sẽ không còn là vấn đề, bởi doanh nghiệp được tiết giảm tối đa khâu thủ tục, giấy tờ. Chỉ cần vài bước thao tác online là nhà băng sẽ nhanh chóng giải ngân trong vòng từ 1-2 giờ đồng hồ. Đặc biệt thông tin hồ sơ của doanh nghiệp cũng được ngân hàng lưu trữ, bảo mật tuyệt đối.

“Thay vì mất cả tuần để thực hiện hồ sơ giấy tờ phức tạp thì chúng tôi chỉ cần nhấp chuột làm thủ tục, theo dõi quy trình duyệt, khoảng vài tiếng sau thì tiền về. Nhờ giải ngân online mà chúng tôi tiết kiệm được thời gian, công sức đi lại và đặc biệt là kịp thời có vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh.” ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Doanh nghiệp thực phẩm Sài Gòn cho biết.

Số hóa các dịch vụ sau vay

Chưa dừng ở quy trình phê duyệt thẩm định và giải ngân, VPBank tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quy trình sau giải ngân, lần lượt hoàn thiện hệ sinh thái số nhằm gia tăng tốc độ phục vụ, nâng cao chất lượng xử lý, giúp khách hàng bớt vất vả vì thủ tục để tập trung cho công việc. Theo đó, VPBank triển khai thêm hàng loạt quy trình: Thu nợ online, Giải chấp tài sản đảm

bảo online, Tất toán thấu chi online... Thay vì phải trực tiếp đến quầy giao dịch để làm thủ tục trả nợ hay giải chấp tài sản sau khi tất toán khoản vay, giờ đây khách chỉ cần ngồi tại chỗ để xử lý thủ tục một cách chủ động, linh hoạt.

Nhờ đi trước đón đầu trong chuyển đổi số, VPBank đã tạo dựng được vị thế của một ngân hàng số toàn năng với hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài chính đa dạng. Theo thống kê, đến tháng 10/2023 đã có 2.500 doanh nghiệp được hỗ trợ vay thấu chi online, 10.000 doanh nghiệp giải ngân online, các sản phẩm khác dù mới triển khai nhưng cũng đã hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp áp dụng thành công, xử lý nhu cầu nhanh gọn.

Việc đẩy mạnh số hóa dịch vụ tài chính đã giúp VPBank từng bước nâng cao trải nghiệm khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng được hội nhập nhanh chóng với xu thế tài chính số, mang đến hiệu quả 2 chiều: khách hàng - ngân hàng. Điều này góp phần đưa VPBank tiến nhanh trên hành trình tăng trưởng cũng như được khách hàng ngày càng tin tưởng, xứng đáng với danh hiệu ngân hàng số hóa xuất sắc nhất dành cho doanh nghiệp SME.

Tham khảo thêm thông tin tại: <https://www.vpbank.com.vn/doanh-nghiep-vua-va-nho>.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/vpbank-tien-phong-so-hoa-san-pham-gia-tang-thinh-vuong-cho-doanh-nghiep>